



Số 20 - tháng 03 &
04. 2025

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Tháng 3: Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng

Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ.

Tháng 4: Cầu cho việc sử dụng các công nghệ mới

Chúng ta hãy cầu nguyện để việc sử dụng các công nghệ mới sẽ không thay thế các mối tương quan giữa con người, sẽ tôn trọng phẩm giá của con người và sẽ giúp chúng ta đối mặt với các cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta.

MỜI THAM DỰ TỈNH TÂM MÙA CHAY 2025 ĐỔI MỚI TÂM HỒN, SỐNG HY VỌNG

Bạn khao khát tìm lại sự bình an, đổi mới tâm hồn và cảm nghiệm lòng Chúa xót thương? Hãy đến với Chương trình Tỉnh Tâm Mùa Chay 2025 do Cộng Đồng Thánh MICAË tổ chức, với sự hướng dẫn đầy ơn Chúa của Soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP.

Thời gian: Thứ Bảy 05.04 - Chúa Nhật 06.04.2025

Địa điểm: Hội Trường Nhà Xứ Herz Jesu, Döngelstraße 34, Herne

NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

TRỞ VỀ TRONG HY VỌNG – Khám phá sức mạnh của niềm tin và tình yêu Chúa trong cuộc sống.

SÁM HỐI - Cơ hội nhìn lại bản thân, đón nhận ơn tha thứ và bình an đích thực.

GIỮ LỬA YÊU THƯƠNG TRONG GIA ĐÌNH - Học cách gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu gia đình theo tinh thần Tin Mừng.

LẮNG NGHE VÀ BƯỚC ĐI TRONG THÁNH LINH - Nhận ra sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống hàng ngày.

TRỞ NÊN NGƯỜI GIEO HY VỌNG, XÂY ĐÁP HÒA BÌNH – Sống tinh thần Mùa Chay bằng hành động yêu thương và bác ái.

Ngoài ra, chương trình còn có Thánh Lễ, giờ tĩnh nguyện và những khoảnh khắc sâu lắng để mỗi người gặp gỡ Chúa trong tâm hồn.

Hãy dành thời gian cho chính mình để được đổi mới và tràn đầy ơn Chúa!

Mọi thắc mắc & ghi danh xin liên hệ:

- Ông Phạm Hữu Minh: 0151-15101735, minh.pham@gmx.de
- Ông Phạm Duy Vũ: 0151-18845721, vupham@gmx.de

Ngày hành hương về bên Mẹ Werl 1.1.2025

Trời trở gió nhiều nhưng không có mưa, tuyết như phòng đoán. Mọi sự khô mát, trong dịp kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria vào đầu năm 1.1.2025 Cộng đồng Thánh Micae tổ chức ngày hành hương về bên Mẹ Maria tại Vương Cung Thánh Đường hành hương ở Werl. Theo lời mời gọi trong niên lịch phụng vụ của Giáo hội hoàn vũ, cũng như bước vào năm Thánh Hy Vọng 2025 này, khi các nơi ngoài Roma đồng loạt mở các Cửa Thánh tại những nơi hành hương trong địa phương để cho tín hữu có dịp đến nơi kính viếng, hầu lãnh nhận Ôn Toàn Xá đặc biệt trong năm Thánh này. Trong cơn gió se lạnh chiều cùng ngày, chúng tôi ngừng xe ở một nơi gần Thánh đường để rồi bộ hành qua dãy phố nhỏ thanh vắng của ngày cuối tuần, đi về hướng ngôi Thánh đường tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố này.

Chúng tôi rời khỏi khu vực dành cho người đi bộ trong sự yên tĩnh khi bước vào sân của Vương Cung Thánh đường. Khung cảnh thanh bình lẫn trang nghiêm, khi chúng tôi bước lên sân thánh đường qua những bậc tam cấp, để vào trong Vương Cung Thánh đường Hành hương Đức Mẹ. Ánh mắt của chúng tôi hướng vào cổng của nhà thờ hành hương với hai tòa tháp hùng vĩ và



cửa sổ lớn... Hình như đang trong thời gian tu chỉnh. Vào trong Thánh đường một số người đã có mặt và ca đoàn cũng đang tổng dợt cho thánh lễ. Bước lên phía cung thánh hình ảnh kỳ diệu của „Mẹ Thiên Chúa Werl“, đứng ở một vị trí nổi bật trong vương cung thánh đường và tỏa rạng trong ánh sáng rực rỡ. Những ánh nền ngời sáng và hoa tuyết đỏ tươi như tô điểm thêm nơi tượng đài Đức Mẹ. Bức tranh này còn được gọi là „Madonna lang thang“ vì nó đã phải đi một chặng đường dài, trước khi tìm thấy một ngôi nhà ở Werl. Có lẽ được tạo ra ở Thụy Điển vào năm 1170, hình ảnh Mary này đã đến Westphalia thông qua các thương nhân của Liên minh Hanseatic; đầu tiên đến Fröndenberg (khoảng năm 1200), sau đó đến Soest, nơi nhà thờ tráng lệ của St. Maria zur Wiese được xây dựng để vinh danh Đức Maria, thường được gọi là „viên ngọc quý của Gothic“ trong lịch sử nghệ thuật. Cho đến năm 1661, hình ảnh của Đức Maria đã đến với Werl dưới sự chăm nom của các tu sĩ Phanxicô. Mọi người từ gần xa đã hành hương đến „Mẹ Thiên Chúa Werl“ để đặt ý định của họ dưới chân Mẹ với niềm tin rằng, Mẹ sẽ cầu nguyện cho chúng ta với Con Thiên Chúa của Mẹ - Đấng đang lên ngôi trên đui của Mẹ với tư cách là vua, người thầy và thẩm phán theo hình ảnh kỳ diệu của chúng ta. Đằng sau cung thánh là khung cảnh hang Belem thật sống động nhắc chúng ta nhớ đến mầu nhiệm Giáng sinh trong mấy ngày Lễ trước đó.

Thánh lễ bắt đầu ngày hành hương khi cha Tuyên Úy cùng đội giúp lễ từ phía sau tiến dần về phía cung thánh với „Mẹ đầy diễm phúc“ bài ca nhập lễ



do ca đoàn tổng hợp cùng toàn thể tín hữu đồng cất tiếng ngợi khen. Mở đầu cha Tuyên Úy trong lời đầu lễ với những ý chỉ trong thánh lễ mà mọi người đã xin hiệp lời cầu nguyện cùng cầu bình an trong năm mới vừa sang. Bài giảng trong Thánh lễ cha chủ tế nhắc lại lý do mà tất cả chúng ta hiện diện trong thời gian này ở Werl, kính nhớ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa toàn năng trong tuần bát nhật, kể từ Giáng sinh đến giờ và chúng ta cũng dâng lên Mẹ một năm mới này cho được bình an, khi khó khăn cùng thử thách như hiện nay mà nhiều nơi thờ phượng đã phải đóng cửa. Nhắc chúng ta siêng năng giữ đạo cùng hiệp với Giáo hội hoàn vũ sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa đê lãnh nhận Ôn Toàn Xá mà Hội Thánh truyền ban theo như ý chỉ. Thánh lễ sốt sắng trong tiếng hát lời nguyện dâng lên Mẹ.

Kết lễ lời tri ân của người đại diện Cộng đồng, chị Lucia Thúy Xuân thay mặt tân Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ tới cũng vừa mới ra mắt trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đôi lời gửi đến cha và mọi người, cùng cảm ơn tất cả mọi thành phần đã đóng góp hiệp thông trong ngày lễ kính nhớ Mẹ tại nơi hành hương này, đồng kính chúc cha chủ tế, tất cả mọi người một năm mới an lành tràn đầy hồng ân. Trước khi bước sang hội trường cạnh bên với ly nước cùng hàn huyên tâm sự trong giây phút gặp gỡ một ngày đầu năm, mọi người dừng lại bên cạnh tượng thánh Mẹ Maria quan cha chủ tế để chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Thời gian ngắn ngủi bên hội trường với những tâm tình trao đổi, lời chào, chúc mừng năm mới bình an, mọi người dần cũng từ giã ra về, vì ngày mai còn phải trở lại với công việc làm bình thường vào sớm ngày mai. Những bước chân trầm lặng bước về qua con phố vắng, rời khỏi nơi hành hương với lòng thầm nguyện một ngày mai sáng tươi trong đời sống, khi bao cái khó khăn sẽ và còn tới trong tương lai. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria thương ban phúc lành.

Một Tham dự viên ghi nhận

Tết Tết Tết Tết Đến Rồi, Xuân Xuân Oi Xuân Đã Về...

Thánh Lễ Xuân Ất Ty Cộng đồng Thánh Micae

Vào lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 1.2.2025, Thánh lễ đồng tế đầu năm mừng Xuân Ất Ty tại thánh đường St. Joseph, Heroldstr. 13a, 44145 Dortmund do cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên, cha Raphael Mai Quang Khoa, cha Gioan Baotixita Vũ Chí Thiện cùng giáo dân xa gần. Hòa cùng với niềm vui chung của dân tộc Việt Nam, trong giây phút thiêng liêng của ngày Đầu Năm Mới, Cộng đồng Thánh Micae hân hoan tạ ơn Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, là

cội nguồn của sự sống, đã quy tụ chúng ta trong ngôi thánh đường này, để cùng hiệp ý mừng Mùa Xuân đất trời, hòa quyện với Xuân Lòng người trong niềm vui của đại gia đình con cái Chúa, niềm vui sum vầy của ngày Tết truyền thống, cùng sốt sáng dâng lời ca, tiếng hát chúc tụng Chúa Xuân với bài ca nhập lễ.

„Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm 1 mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian...“ (bài hát Xuân Hy Vọng)

Ý chỉ thánh lễ hôm nay:

* Cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn lành cho chúng ta qua 1 năm

* Cầu Bình An cho năm mới

* Kính nhớ tổ tiên Ông Bà, Cha Mẹ, linh hồn cha cố Phêrô, cha Phanxicô Xaviê Thủy, cháu Phanxicô Jan Lực mới ly trần.

Khi cộng đoàn dân Chúa lên lãnh nhận Thánh Thể và nhận luôn Lộc Xuân, để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Sau bài hát hiệp lễ, anh Chủ tịch Giuse Phạm Hữu Minh có lời chúc Tết đến quý cha, quý ông bà, anh chị em, các cháu và biểu quà Tết đến 3 cha.

Thánh lễ kết thúc, mọi người rời gót tiến sang hội trường để cùng vui Xuân.

Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 25



Người Việt từ nhiều Cộng đoàn xa gần đã quy tụ về thành phố Dortmund, để vui Xuân đón Tết an lành, trao nhau nụ cười với những lời cầu chúc đầu năm đã sưởi ấm tâm hồn, ấm áp tình người nơi viễn xứ với những giây phút sum vầy ý nghĩa yêu thương, cùng thưởng thức hương vị của ngày Tết cổ truyền của dân tộc, những món ngon đậm đà mùi vị quê hương, bánh chưng, phở, bún, nem, chả, chè... caphê, bia, cùng hàn huyên tâm sự với chương trình “Hội

Chợ Xuân“ tuyệt vời.

* Lòì chào của trưởng ban tổ chức anh Giuse Phạm Hữu Minh

* Rước Quốc Kỳ lên khán đài - Chào Quốc Kỳ - Niệm Hương - Phút Mặc Niệm thật nghiêm trang để tưởng nhớ và tri ân những chiến sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ Quốc, là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn.

* Tiết mục múa lân vui nhộn, tung bồng đã khai mạc chương trình văn nghệ mừng xuân gây ấn tượng qua hình ảnh 2 vị nữ anh hùng Trưng Trắc - Trưng Nhị, là biểu tượng ý chí hiên ngang, khí phách quật cường của dân tộc, đã viết lên những trang sử hào hùng, thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”.

* Chủ đề văn nghệ năm nay „Về Quê Ăn Tết“ bên nồi bánh chưng, cảm nhận hương vị Tết đoàn viên, Tết ấm áp tình gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cháu chắt trong những ngày vui xuân, cùng chào đón năm mới và nhận lì xì.

* Cháu Duy Sâm & cháu Josef Thiên Ân đại diện cho Gia Đình thánh Micae chúc tuổi quý cha, quý khách...

* Các tiết mục văn nghệ đa dạng, phong phú, nàng xuân đã đến đây, tung bay những tà áo dài muôn màu khoe sắc thu hút khán giả, những tràng pháo tay cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ rất nồng nhiệt.



* Ban nhạc Mây Bốn Phương biểu diễn rất là chuyên nghiệp, sinh động, hát hay.

* 3 MC, chị Thùy Trâm, anh Minh Tuấn và cháu Leo khéo léo giới thiệu chương trình rất ấn ý.

* Chương trình Vui Xuân - Disco kéo dài đến 0 giờ 15 phút, dọn dẹp, chia tay ra về lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 2.2.2025.

Xin đặc biệt ghi ơn BTC Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 25. Chân thành cảm ơn các Cộng đoàn, Gia Đình thánh Micae, Ca đoàn tổng hợp, các em giúp lễ, các

em múa lân, 3 MC, những tiết mục văn nghệ, ban nhạc MBP, ban khánh tiết trang trí sân khấu, cây mai rất đẹp, ban trật tự, ban ẩm thực, âm thanh, ánh sáng và ban vệ sinh... Tất cả quý Anh Chị Em, các Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Nhi đã đoàn kết, cùng chung tay góp công, góp sức, khích lệ tinh thần để Hội Xuân có được kết quả tốt đẹp.

Lần đầu tiên phía cho thuê hội trường của thành phố Dortmund, họ hạn chế và kiểm tra số người bất ngờ, nên BTC xoay sở và giải quyết không kịp, vì vậy quý vị phải chờ ngoài sân, BTC xin quý vị thông cảm cho khó khăn trong tình huống bất ngờ này.

*Lucia Vương Thúy Xuân
(Phó Chủ Tịch Nội Vụ ghi)*

Thư Kêu Gọi

Kính gửi các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và toàn thể quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng Thánh Micae.

Thấm thoát chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày Lễ giỗ 3 năm của Cha cố Phan-xico Xavier Nguyễn Ngọc Thủy. Ban Chấp Hành xin trân trọng gửi thư mời đến toàn thể quý ông bà anh chị em.

Nếu có Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn hay ông bà anh chị em nào muốn đóng góp các món ăn cho sau Thánh lễ, xin vui lòng thông báo cho Ban Chấp Hành để việc tổ chức được chu đáo.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của quý ông bà anh chị em.

*Giuse Phạm Hữu Minh
Chủ Tịch Cộng Đồng*

Chúc Mừng Sinh Nhật Gia Đình Thánh Micae

Chúng ta hân hoan vui mừng thấp lên ngọn nến thứ 2. Chúc Mừng Sinh Nhật Gia Đình Thánh Micae, **Chúa Nhật ngày 2.3.2025**. Tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn nhau, để duy trì văn hóa dân tộc VN và đời sống đức tin cho con cái mình, quý phụ huynh đã hy sinh thời gian, khích lệ tinh thần và tạo điều kiện cho các cháu hằng tháng cùng hiệp thông trong thánh lễ, ăn uống chung, vui chơi, sinh hoạt với GD thánh Micae. Nguyên xin Chúa chúc phúc, xin Tổng lãnh Thiên Thần Micae luôn bảo trợ chúng con.

Kỷ niệm ngày dâng quang Đức Thánh Cha Phanxicô 2013.13.03.2025.

Nhân ngày kỷ niệm ĐTC Phanxicô được chọn làm kế vị Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh. Xin cả nhà chúng ta nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức khỏe, được tràn đầy tình yêu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để ngài chu toàn sứ vụ là củng cố đức tin của các tín hữu, nên khí cụ xây dựng hòa bình, hiệp nhất giữa các dân tộc, và hăng say mở mang Nước Chúa trên toàn thế giới.



Họp Khoáng Đại I đầu năm 2025

Chủ Nhật ngày 23.2.2025, lúc 8 giờ 45 phút, cha Tuyên Úy mở cửa hội trường nhà xứ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne, quý anh chị đã có mặt sắp xếp bàn ghế và mọi người vui vẻ chào & hỏi thăm sức khỏe, cùng nhau dùng bữa ăn sáng.

10 giờ 10 phút, cha Bùi Trọng Biên dâng thánh lễ CN 7 mùa thường niên năm C. Cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất trong Cộng đồng. Anh Chủ tịch Giuse Phạm Hữu Minh bắt đầu buổi họp với sự hiện diện của cha Tuyên Úy, BCH Cộng đồng thánh Micae, ban Cố vấn, quý Đại Biểu, các Cộng đoàn Trường, Trường Hội CBM, Đoàn Trường LMĐT, đại diện các ban ngành, quý Ca đoàn trường, Cộng tác viên... Số tham dự viên 43 người và có thêm 4 chị nhà bếp của Hội các bà mẹ.



Trong ngày họp Khoáng Đại đầu năm, tóm tắt nội dung ngắn gọn:

- * Cảm ơn Cựu BCH
- * Phong cách làm việc của Tân BCH nhiệm kỳ 2025 - 2027:
Đoàn kết - Lắng nghe - Minh bạch - Sống tình huynh đệ
- * Cấu trúc Ban Điều Hành Cộng Đồng
- * Sự thành công của Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 25, mừng Xuân Ất Ty với ưu và khuyết điểm...
 - * Thành lập BTC Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 26, vào thứ Bảy ngày 21.02.2026 tại Dortmund.
 - * Tĩnh Tâm Mùa Chay, Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP sẽ giảng phòng 2 ngày 05.04 & 06.04.2025 với chủ đề: Trở Về Trong Hy Vọng.
 - Âm thực thứ Bảy ngày 05.04.2025: Ai ăn gì, tự túc mang theo như Gia Đình thánh Micae hay làm.
 - Đảm trách nấu ăn CN ngày 06.04.2025, anh Antôn Trọng & chị Lucia Thúy Xuân.
 - * Phụng vụ thánh Lễ & âm thực lễ giỗ 3 năm của cha Phanxicô Xavier Nguyễn Ngọc Thủy, thứ Bảy ngày 08.03.2025.
 - * CN Lễ Lá ngày 13.04.2025, xin mỗi gia đình mang theo Lá, để cha Tuyên Úy làm phép lá.
 - * Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Rửa Chân tại Unna.
 - * Thứ Sáu Tuần Thánh: Suy tôn Thánh Giá tại Herne.
 - * Phụng vụ thánh lễ, âm thực Đại Lễ Phục Sinh, CN ngày 20.04.2025.
 - * CN ngày 27.04.2025: Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, Đoàn LMTT đảm trách.

- * Hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux ngày 11.05.2025
- * Thứ Năm ngày 29.05.2025: Lễ Chúa Lên Trời tại Herne.
- * Công tác Cộng Đồng Thánh Micae trong ngày Đại Hội Công Giáo 7.6 - 9.6.2025.

* Đóng góp ý kiến của BCH, các Cộng đoàn, Hội đoàn...

17 giờ 15 phút, kết thúc phiên họp, cha Tuyên Ủy ban phép lành cho Hội nghị.

Chia tay, cầu chúc bình an và mọi sự tốt đẹp đến mọi người, cách riêng cảm ơn quý chị nhà bếp đã chu đáo cho mọi người thưởng thức những món ăn ngon, bổ dưỡng, đậm đà mùi vị quê hương, chân thành cảm ơn sự hy sinh của cả nhà, với tinh thần trách nhiệm chung, cùng chung tay góp sức xây dựng Cộng đồng mỗi ngày tốt đẹp hơn. Nguyên xin Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng chúc lành cho chúng ta.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Xin cầu cho chúng con. Amen.

*Lucia 11.11 ghi
(phụ tá ủy viên truyền thông)*

Chúc Mừng Rửa Tội

- | | |
|---|---|
| 1) Giuse Hoàng Leon, con của anh chị Giuse Nguyễn Sỹ Kính và Maria Hoàng Thị Trúc | 4) Maria Nguyễn Tuệ Nhi, con của anh chị Nguyễn Văn Xiêm và Maria Đỗ Thị Châu |
| 2) Anton Nguyễn Timo, con của anh chị Phero Nguyễn Đình Phi và Anna Nguyễn Thị Lê | 5) Phero Nguyễn Liam, con của anh chị Phero Nguyễn Hồng Công và Teresa Lê Thị Hoài Thương |
| 3) Teresa Nguyễn Victoria, con của anh chị Teresa Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Minh Kha | 6) Anna Trần Sally, con của anh chị Phero Trần Văn Phú và Maria Trần Thị Phương |

Chúc mừng các cháu gia nhập Hội Thánh qua Bí tích Rửa tội. Cầu xin Chúa cho các cháu có một niềm tin vững vàng và lòng mến sắt son, luôn trung tín với Giáo hội, luôn mãi được sống trong ơn nghĩa Chúa và tình yêu thương của người thân, cha mẹ đỡ đầu & trong tinh thần liên kết với Cộng đồng thánh Micae.

Chúc Mừng Tân Ban Đại Diện Ca Đoàn Têrêsa

Nhiệm kỳ 02/2025 - 01/2028

- Ca đoàn trưởng: Giuse Nguyễn Văn Long
- Thư ký: Maria Phạm Thị Ngọc Dung
- Thủ quỹ: Maria Trịnh Đoàn Tú Quyên
- Ca trưởng: Giuse Trịnh Quốc Trí Dũng

Xin chân thành cảm ơn những hy sinh và sự dấn thân phục vụ cao cả của các anh chị em Cựu Ban Đại Diện trong suốt thời gian nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa, cầu chúc Tân Ban Đại Diện luôn tràn đầy nghị lực, nhiệt huyết và niềm vui trong phục vụ để giúp đỡ và phát triển ca đoàn trong thời gian tới. Xin Chúa luôn đồng hành, ban ơn và chúc lành cho tất cả anh chị em.

Chúc mừng quý anh chị Tân Tòng

- 1) Maria Nguyễn Thị Kim Thanh
- 2) Maria Lê Vũ Minh Phương
- 3) Phanxico Đinh Văn Tuấn
- 4) Teresa Lê Thị Hoài Thương
- 5) Phaolo Phạm Đức Khang
- 6) Maria Vũ Thị Thủy
- 7) Maria Trần Thị Phương

Trong niềm hân hoan vui mừng Đại Lễ Phục Sinh, cha Tuyên Úy và BCH chúc mừng quý anh chị Tân Tòng lãnh nhận cả 3 Bí Tích.

Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp anh chị luôn trung thành, can đảm sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức Tin - Cậy - Mến ngày càng thêm vững mạnh và ý thức phẩm giá cao trọng được làm con Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức, Bí tích Thánh Thể, hân hoan sống đời chứng nhân, đem niềm vui và tình yêu Chúa cho mọi người.



Cám ơn quý Ân Nhân

Mùa Xuân yêu thương chia sẻ tình Chúa, ấm áp tình người.

Chị Khánh Vy quyên góp được 1200€, đã gửi về Việt Nam trong dịp Tết Ất Ty, trao niềm vui đến các cụ già yếu, đau bệnh, hoàn cảnh neo đơn, những trẻ em cô nhi viện.

Xin chân thành cảm ơn quý Ân Nhân luôn yêu thương quảng đại, mở rộng tấm lòng đã giúp đỡ. Nguyên xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân, xin Chúa ban nhiều sức khỏe, sự bình an và tràn đầy ân sủng trên quý vị cùng gia đình.

**Tinh tâm
MÙA CHAY
2025**

THỨ BẢY 05.04 - CHÚA NHẬT 06.04.2025

CHƯƠNG TRÌNH

THỨ BẢY 05.04.2025

- 14:15 Thánh lễ Khai mạc
- 15:15 Trở về trong hy vọng
- 16:15 Giải lao
- 16:30 Sắm hối
- 17:00 Cơm tối
- 18:00 Giữ lửa yêu thương và hy vọng trong gia đình
- 19:30 Tĩnh nguyện
- 20:00 Chia tay

CHỦA NHẬT 06.04.2025

- 10:00 Thánh Lễ
- 11:30 Ăn Trưa
- 13:00 Lắng nghe và bước đi trong Thánh Linh
- 15:00 Giải lao
- 15:30 Trở nên người gieo hy vọng, xây đắp hòa bình
- 18:00 Kết thúc

MỌI THẢO MẢO XIN LIÊN HỆ:
Ông Phạm Hữu Minh
— 0151-18101735, minh.pham@gmx.de
Ông Phạm Duy Vũ
— 0151-18845721, vupham@gmx.de

Hương án:
Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quê
Đặng Lộ Sinh Tâm Hào.

CỘNG ĐỒNG THÀNH MICAË - TÔNG GIAO PHẬN PADERBORN - GP ESSEN
HỘI TRƯỞNG NHÀ XỨ HERZ JESU, DÜNGELSTRASSE 34, 44623 HERNE GERMANY

**Thư mời hiệp dâng Thánh Lễ Phục Sinh
CN 20-04-2025**

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Trong niềm hân hoan mừng Đại lễ Phục Sinh „Chúa đã sống lại! Alleluia!“ cha Tuyên Ủy và Ban Chấp Hành trân trọng kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em cùng về hiệp dâng Thánh Lễ:

Đại Lễ Phục Sinh

Vào lúc: 15:00 giờ

Ngày: Chủ Nhật. 20.04.2025

Tại: St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne

Phục Sinh là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống lại trong ân sủng của Thiên Chúa, cùng cố đức tin và tràn đầy hy vọng. Sự hiện diện của quý ông bà, anh chị em sẽ làm cho niềm vui Phục Sinh càng thêm trọn vẹn và thánh lễ càng thêm sốt sắng.

Sau Đại Lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ cùng nhau vui mừng Chúa Phục Sinh tại hội trường nhà xứ. Cộng Đồng sẽ chuẩn bị những món ăn thanh đạm và chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp thêm về các loại bánh trái hoặc các món ăn khác từ quý ông bà anh chị em và các hội đoàn, cộng đoàn, ca đoàn, các ban ngành để buổi tiệc mừng Chúa Phục Sinh được phong phú và tràn đầy niềm vui.

Mọi đóng góp xin liên lạc với Ông Phạm Hữu Minh (0151-15101735, minh.pham@gmx.de).

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của quý ông bà anh chị em.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban muôn ơn lành đến quý vị và gia đình!

Trân trọng kính mời,



Giuse Phạm Hữu Minh
Chủ Tịch Cộng Đồng



Cha Dominicô Bùi Trọng Biên
Linh Mục Tuyên Ủy

Quý Tình Thương

Quý Tình Thương lần trước còn 1761 €

Ăn danh 200 € Ăn danh 100 € AC Thủy Phụng, Bergkamen 100 €

Tổng cộng 2161 €



Gladbeck 17.02.2025

Kính gửi:

- Quý cha, quý cha tuyên úy, quý tu sĩ nam nữ
- Ban cố vấn, quý vị đại biểu
- Quý vị công đoàn trưởng và ban đại diện các công đoàn
- Quý vị đại diện các hội đoàn và ca đoàn
- Quý ủy viên, phụ tá, cộng tác viên và các ban
- Toàn thể quý ông bà anh chị em trong và ngoài Cộng Đồng Thánh Micae

Thư Mời Lễ Giỗ 3 năm

Trong tâm tình ghi ơn và tưởng nhớ đến Cha cố Tuyên Úy Phanxico Xavier Nguyễn Ngọc Thủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Thánh Micae trân trọng kính mời quý cha, quý cha tuyên úy, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em và các cháu đến tham dự Thánh Lễ Giỗ 3 năm, được tổ chức tại:

Nhà thờ St. Marien
Bismarckstraße 72a, 44629 Herne
vào lúc 15 giờ ngày thứ bảy 08.03.2025

Sau thánh lễ kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em và các cháu sang hội trường dùng bữa cơm thanh đạm.

Giuse Phạm Hữu Minh
Chủ Tịch Cộng Đồng



Cha Dominicô Bùi Trọng Biên
Linh Mục Tuyên Úy

Thông Báo về ngày Đức Mẹ Banneux

Rue de L' Esplanade 57 - 4141 Banneux Sprimont - Belgien.

Chương trình dự thảo kính viếng Đức Mẹ tại Banneux ngày Chúa Nhật 11.05.2025.

- * 11 giờ 00 Rước kiệu Đức Mẹ
- * 12 giờ 30 Thánh Lễ
- * Sau Lễ chúng ta ăn trưa tự túc.
- * 15 giờ Cộng Đồng Thánh Micae đi viếng đền Thánh giá.

Năm nay BCH không có thuê xe Bus đi Hành Hương Đức Mẹ Banneux, vì trải nghiệm những năm vừa qua đi về bằng xe buýt bị trễ giờ, vội vàng và gấp gáp. Do đó, năm nay chúng ta sẽ đi xe nhà tự túc. Riêng quý ông bà muốn đi HH, mà không có phương tiện đi - về: Xin báo cho Cộng Đoàn Trưởng, để BCH cùng sắp xếp.

Hạn chót ghi danh ngày 15.04.2025.

Thành Kính Phân Ưu

Được tin:

† Ông Hansi Wener Waldmann

là ông xã bà Đinh Thị Thanh Thúy, CD Thánh Mẫu Mân Côi,
đã an nghỉ ngàn thu ngày 28.12.2024, hưởng thọ 66 tuổi.

Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan nhân, xin cho linh hồn Wener sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

† Bà Rosalia Lê Thị Mộng Huyền

là chị gái ông Lê Đình Dzu (Hagen), đã được Chúa thương gọi về Quê Trời, ngày 4.1.2025 tại USA, hưởng thọ 67 tuổi. Vì công nghiệp Con Chúa chịu khổ nạn và Phục Sinh, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và đưa linh hồn Rosalia vào nước Hằng Sống muôn đời.

Cộng Đoàn Thánh Mẫu Mân Côi thành kính phân ưu cùng bà Thúy, cháu Anna, gia đình ông Dzu cùng tang quyến. Nguyên xin Chúa trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ, an ủi gia đình thân quyến.

† Cháu Phanxico Hoàng Jan Lực

con của anh chị Hiếu Đào đột ngột ra đi ngày 30.01.2025 tại Recklinghausen, hưởng dương 19 tuổi. Nguyên xin Chúa đoái thương đón nhận linh hồn cháu Phanxico về hưởng vinh quang Nước Chúa, và ban ơn nâng đỡ, ủi an gia đình trong thời khắc đau thương này.

Gia đình thánh Micae xin chia buồn cùng anh chị Hiếu Đào và toàn thể gia đình.

† Bà Maria Nguyễn Kim Ái

đã an nghỉ bình an trong Chúa ngày 3.2.2025 tại Düsseldorf, hưởng thọ 75

tuổi. Nguyễn xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đón linh hồn Maria vào hưởng bàn tiệc Nước Trời.

Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN, BCH Cộng đồng, cha Tuyên Úy thành tâm chia buồn với cụ bà Nguyễn Thị Gái & bà Ánh cùng gia đình. Cầu mong gia đình tang quyến vượt qua nỗi đau mất mát này.

Lời dặn của Giáo hội về thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh

Giáo luật buộc mọi tín hữu tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt, từ 18 tuổi đến 60 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh (Giáo luật điều 1252).

Thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 5.3.2025. Mùa Chay, chuẩn bị tâm hồn qua Bí tích Hòa Giải với tinh thần chay tịnh:

Cầu nguyện - hy sinh - làm việc bác ái.

Kính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em một mùa Chay thánh ý nghĩa, thật sốt sắng, tràn đầy ơn Chúa.

Mời cùng tập hát cho Đại Lễ Phục Sinh

“Đồng thanh ta hát khúc hát ...Chúa đã phục sinh quang vinh...”

Để chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh, ban Thánh Ca mời gọi các ca đoàn Vincente, Mông Triệu, Têrêsa, Cecilia và những Anh Chị Em không thuộc các Ca đoàn, nhưng muốn cùng Ca đoàn dâng tiếng hát trong Đại Lễ Phục Sinh. Cùng tới tập hát chung tại

St. Bonifatius

Glockenstraße 7

44623 Herne

Chương trình tập hát:

Ngày Chúa Nhật 13.04.2025

- 10g00: Thánh lễ

- 11g00: tập hát

- 12g30 - 14g: ăn trưa tự túc (xin mang phần ăn cho mình), trò chuyện

- 14g - 17g: tập hát

Xin cảm ơn sự hy sinh, cố gắng của Anh Chị Em.

Đại diện Ban Thánh Ca

Ánh Loan

Minh Tuấn

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 03

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:

†	Cha Phanxico Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy.	05.03.2022
†	Ông Alexis-Augustinô Trần Công Linh, CD Fatima.	09.03.2010
†	Anh Giuse Nguyễn Huy Hùng, CD Mẹ Mông Triệu.	09.03.2010
†	Ông Micae Nguyễn Văn Tuệ, CD Thánh Cả Giuse.	18.03.2020
†	Ông Đaminh Ngô Viết Lai, CD Thánh Cả Giuse.	20.03.2015
†	Ông Đominicô Khổng Hữu Vinh, CD Thánh Mẫu Mân Côi.	19.03.2022
†	Anh Giuse Phạm Văn Triều, CD Các Thánh Tử Đạo VN.	20.03.2022
†	Bà Maria Trần Thị Xuân Lan, CD Các Thánh Tử Đạo VN.	24.03.2022
†	Thầy Đaminh Phạm Thế Hậu, 27.03.2022	27.03.2022
†	Ông Giuse Nguyễn Đức Thành, CD Các Thánh TĐ VN.	28.03.2006
†	Anh Phêrô Lê Đăng Quân, CD Thánh Gia Thất.	30.03.2016
†	Bà Rosa Phạm Ngọc Lam Điền, CD Thánh Gia Thất.	31.03.1997

những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 04

†	Ông Đominicô Nguyễn Hoạt, CD Thánh Cả Giuse	03.04.2003
†	Ông Phêrô Vũ Văn Thế, CD Thánh Mẫu Mân Côi	03.04.2016
†	Ông Anton Trần Kim Bảng, CD Các Thánh Tử Đạo VN	08.04.2024
†	Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trước, Bochum	09.04.2011
†	Ông Giuse Nguyễn Ngọc Chính, CD Thánh Cả Giuse	09.04.2013
†	Bà Maria Nguyễn Thị Toán, CD Thánh Cả Giuse	10.04.2018
†	Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, CD Thánh Cả Giuse	11.04.2022
†	Bà Anna Trần Thị Lâm, CD Các Thánh Tử Đạo VN	15.04.2018
†	Ông Phêrô Phạm Văn Y, CD Thánh Cả Giuse	16.04.2012

được lên chôn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Chúc mừng Rước Lễ lần đầu

“Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không phải chết“ (Ga 6,50).

Cha Tuyên Úy và BCH cầu chúc các con lần đầu tiên trong đời, được Chúa

Giêsu Thánh Thể đến viếng thăm và ở lại trong tâm hồn. Xin Chúa luôn đồng hành với các con trong cuộc sống. Chúng ta cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với nhiều gia đình nhân dịp các con được lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa.

Lịch Lễ tháng 3

CN	02.03.	Thánh Lễ Gia Đình Thánh Micae lúc 11g tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne. Sau đó ăn trưa chung và sinh hoạt.
T6	07.03.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Barbara -Am Römerberg 1a - 59192 Bergkamen
T7	08.03.	Thánh Lễ giỗ 3 năm mãn tang cha Phanxicô Xavie Nguyễn Ngọc Thủy SAC tại thánh đường St. Marien - Bismarckstr. 72a - 44629 Herne, lúc 15 giờ. Giải tội: 14g30. Sau lễ kính mời OBACE ở lại hội trường.
CN	09.03.	Thánh Lễ Chúa Nhật thứ I mùa Chay Cộng đoàn Thánh Gia Thất tại nhà thờ St. Hedwig - An St. Hedwig 17A - 45326 Essen lúc 14g. Giải tội: 13g30.
T6	14.03.	Thánh Lễ xức dầu tại tư gia.
T7	15.03.	Thánh Lễ Hội Cao Niên lúc 11 giờ tại hội trường nhà xứ Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 3, Herne. Lúc 10 giờ 30 phút đọc kinh và giải tội
CN	16.03.	Thánh Lễ Chúa Nhật thứ II mùa Chay ở Cộng đoàn Mông Triệu lúc 10 giờ 30 phút tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 44147 Dortmund. Giải tội lúc 10 giờ.
T7	22.03.	Thánh Lễ giỗ lúc 15 giờ.
CN	23.03.	Thánh Lễ tư gia lúc 10 giờ 30 phút tại Unna.
T7	29.03.	Thánh Lễ Cộng đoàn Phaolo lúc 15 giờ tại nhà thờ St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội lúc 14g30.
CN	30.03.	Cộng đoàn Don Bosco hiệp thông Thánh Lễ Chúa Nhật IV mùa Chay lúc 14 giờ tại nhà nguyện St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn. Giải tội: 13 giờ 30 phút.

Lịch Lễ tháng 4

T7 CN	05-06. 04.	Tĩnh Tâm mùa Chay với Sr Hồng Quế tại hội trường nhà xứ Herz Jesu, Döngelstr. 34, Herne. Chương trình ở cuối tờ SĐ và trên Fb Cộng Đöng Thánh Micae.
T7	12.04.	Thánh Lễ mừng thượng thọ 80 tuổi.
CN	13.04.	Chúa Nhật Lễ Lá vào lúc 10 giờ tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne. Xin mỗi người tự mang theo Lá. (Sau Lễ các em giúp lễ ở lại tập dợt và ca đöàn tổng hợp tập hát cho Đại Lễ Phục Sinh.)
T5	17.04.	Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 16g30 tại thánh đöường Herz Jesu, Gabelsbergerstr. 4, 59425 Unna-Königsborn. Giải tội từ 15 giờ.
T6	18.04.	Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne. Giải tội: 14g30 và ngghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 15 giờ.
CN	20.04.	Đại Lễ Phục Sinh lúc 15 giờ tại St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne. Giải tội: 14g30. Sau Lễ mời OBACE ở lại nướng thịt ăn mừng Chúa sống lại.
T7	26.04.	Thánh Lễ Rửa tội tại Herne.
CN	27.04.	Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15 giờ tại nhà thờ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne. Sau Lễ mời OBACE xuống hội trường có cà phê bánh ngọt.

Báo trước lịch lễ tháng 5.2025 (Nếu không có gì thay đổi)

T5	01.05.	Bổn mạng Cộng đöàn Thánh Cả Giuse lúc 12 giờ.
T6	02.05.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerbleichstr. 42 - Dortmund
T7	03.05.	- Lễ Hội Cao Niên lúc 11 giờ. - Lễ Hôn phối của anh Hùng chị Kiều lúc 15 giờ 30 phút.
CN	04.05.	Thánh Lễ Gia Đöình Micae lúc 11 giờ tại St. Bonifatius.
CN	04.05.	Thánh Lễ Quan Thầy Cộng Đöàn Vincente Bielefeld lúc 15 giờ.
T7	10.05.	Thánh Lễ Thanh Thiếu Niên Bergkamen lúc 15 giờ.
CN	11.05.	Hành hương tự túc Đức Mẹ Banneux.
T5	29.05.	Cộng Đöông và Gia Đöình Micae cùng mừng Lễ Chúa Lên Trời tại St. Marien, Herne lúc 11 giờ.
T7	31.05.	Thánh Lễ Cộng đöàn Thánh Mẫu Mân Côi lúc 15 giờ tại Hagen.

ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO KỲ THỨ 46



Chủ đề: Hiệp Hành Trong Hy Vọng
Thời gian: 07.06.2025 – 09.06.2025
Địa điểm: Frankenstolz Arena
 Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thuyết trình viên:

Lm. Tiến Sĩ Giuse Cao Gia An, SJ

Ghi danh

+ ĐHCG Tại các cộng đoàn, hạn chót 27.04.2025
+ Thánh Ca hạn chót 20.04.2025

Người lớn Giuse Nguyễn Đức Tiến
 0178 6883216

Giới trẻ Maria Thu Trang
 0171 2660662

Thiếu Nhi Nhạc Cụ
 Sr. Trinh (Mến Thánh Giá)
 0176 43558751

+ Văn Nghệ hạn chót 16.03.2025
 Phêrô Vũ Tiến Nhật
 0176 60844917

Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
 Facebook: Cộng Đồng Thánh Micae - Handy: 0176-3248-5357
 Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com